



ที่ มท 0309.1/ ว 5

สำนักทะเบียนกลาง

ถนนล้าลูกกา ปท. 12150

2 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง โครงการปรับปรุงแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางทั่วราชอาณาจักร
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ

ตามที่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรได้กำหนดให้มีทะเบียนบ้านกลางไว้สำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้น ปัจจุบันพบว่ารายการบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 1.8 ล้านรายการ จากจำนวนทะเบียนบ้านกลางทั้งสิ้นประมาณ 2,373 ทะเบียน โดยรายการส่วนใหญ่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาการทุจริตทางด้านการทะเบียนรวมถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น การประกาศจำนวนประชากรของประเทศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไข และจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางทั่วราชอาณาจักรขึ้น โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1. สำนักทะเบียนกลางจะประมวลผลและพิมพ์บัญชีรายการบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของแต่ละสำนักทะเบียน แยกตามสำนักทะเบียน จำนวน 2 ชุด เรียงตามลำดับพยานฐานะตัวแรกของชื่อตัว เพื่อให้สะดวกแก่การตรวจสอบ แล้วจะส่งบัญชี ๑ ชุดกล่าวให้สำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
2. เมื่อสำนักทะเบียนได้รับบัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ให้ตรวจสอบว่าเป็นทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องก็ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นลงชื่อในบัญชี ๑ ทั้ง 2 ชุด บัญชี ๑ ชุดที่หนึ่งให้นำไปปิดประกาศไว้ที่สำนักทะเบียนในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้โดยสะดวก ส่วนบัญชี ๑ ชุดที่สองให้นายทะเบียนเก็บไว้สำหรับใช้หมายเหตุผลการปฏิบัติงาน
3. กำหนดระยะเวลาที่ปิดประกาศบัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ให้ปิดประกาศไว้เป็นเวลา 60 วัน และให้ประชาชนติดต่อเพื่อดำเนินการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางภายในช่วงเวลาปิดประกาศนั้น
4. กรณีผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าว ติดต่อขอแก้ไขปรับปรุงรายการบุคคลให้นายทะเบียนจัดให้มีการยื่นคำร้องและดำเนินการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ กำหนด แล้วแนะนำให้บุคคลดังกล่าวแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางไปเข้าทะเบียนบ้านปกติตามที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่จริง

5. กรณีผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าวแจ้งว่ามีควาจำเป็นยังไม่สามารถย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางได้ ซึ่งอาจจะเนื่องจากยังไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ก็ให้นายทะเบียนคงรายการบุคคลดังกล่าวไว้ในทะเบียนบ้านกลางตามเดิม โดยให้บันทึกเหตุผลไว้ในบัญชี ฯ ชุดที่สองที่นายทะเบียนใช้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนด้วยทุกราย

6. เมื่อครบกำหนดเวลา 60 วันที่ประกาศบัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ให้นายทะเบียนเก็บบัญชี ฯ ชุดที่ปิดประกาศทั้งหมด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนส่งให้สำนักทะเบียนกลางภายใน 15 วัน โดยรายงานดังกล่าวจะต้องระบุชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่แจ้งว่ามีเหตุจำเป็นยังไม่สามารถย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางตามข้อ 5 ทุกราย

7. สำนักทะเบียนกลางจะจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางที่ไม่มีการติดต่อกับสำนักทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ แล้วจะพิมพ์บัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางของแต่ละสำนักทะเบียนที่เหลือหลังจากการจำหน่าย ส่งให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นนำไปตรวจสอบกับบัญชี ฯ ชุดที่สองที่นายทะเบียนใช้ปฏิบัติงานอีกครั้ง และให้ใช้บัญชี ฯ ดังกล่าวเป็นหลักฐานทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

การดำเนินการโครงการดังกล่าวจะเริ่มประมวลผลและพิมพ์บัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 จากนั้นจะส่งให้สำนักทะเบียนต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาระเบิดทะเบียนบ้านกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบและให้เตรียมความพร้อมเพื่อจะได้ดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับบัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วยว่าผู้ใดที่ยังไม่มีรายการในทะเบียนบ้านหรือคิดว่าตนเองชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ขอให้ติดต่อกับสำนักทะเบียน เพื่อตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. 0-2791-7315-6